



เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แก่สื่อมวลชน



วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายอติคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วย นายสีบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม และนายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา แถลงความคืบหน้า การดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานศาลยุติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แก่สื่อมวลชน ซึ่งจัดโดยกองสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา

ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแถลงแก่สื่อมวลชนสรุปความว่า “...ในรอบปีที่ผ่านมา มีคดีเข้าสู่การพิจารณา ของศาลยุติธรรมมากกว่า 1,700,000 คดี ในขณะที่ศาลยุติธรรมมีผู้พิพากษาทั้งสิ้นเพียงสี่พันหกร้อยแปดคน แต่ศาลยุติธรรม ก็สามารถพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จไปได้มากกว่า 1,400,000 คดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นของข้าราชการฝ่าย ตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้านการไกล่เกลี่ยและประนอม ข้อพิพาทในปี 2559 มีคดีแพ่งเข้าสู่การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 823,740 คดี เข้าสู่ระบบ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวม 345,095 คดี ไกล่เกลี่ยสำเร็จรวม 300,932 คดี คิดเป็นร้อยละ 87.20 คดีอาญาที่เข้าสู่ระบบการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวม 12,300 คดี ไกล่เกลี่ยสำเร็จรวม 6,763 คดี คิดเป็นร้อยละ 54.98 นอกจากนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้ความสำคัญด้านการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน โดยเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบตามภาคต่างๆ ภาคละ 1 ศาล อันจะทำให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคในประเทศ รวมถึงการเปิดทำการศาลจังหวัด มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย เพื่อกระจาย ความยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้เพิ่มช่องทางคัดสำเนาคำพิพากษาทั่วประเทศโดยได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมที่ตนมีคดีที่จะต้องเดินทางไปยังศาลนั้นๆ หลังจากที่ฟังคำพิพากษาเพื่อคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษามาใช้เป็นหลักฐาน โดยคู่ความหรือผู้ที่มีสิทธิทำการแทนหรือทนายความในคดีนั้นๆ สามารถขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาของศาลที่ได้อ่านให้คู่ความฟังโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกาด้านพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก ท้าถึงเท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานของศาลยุติธรรมด้วยการจัดทำระบบการยื่นและส่งคำคู่ความหรือคำสั่งศาลและเอกสารอื่นโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic filing System หรือ E-Filing) ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ปวิ.แพ่ง ซึ่งบัญญัติให้คู่ความสามารถยื่นและส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นต่อศาลได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ประกอบกับได้มีรายงานของธนาคารโลก หรือ World Bank ในการจัดลำดับ Doing Business 2016 ของประเทศไทยด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดในแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไปใช้ในศาลยุติธรรม ดังนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจึงจัดทำระบบการยื่นคำฟ้องและส่งคำคู่ความหรือคำสั่งศาล และเอกสารอื่นโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing) เพื่อให้บริการแก่คู่ความให้สามารถยื่นคำฟ้องและส่งคำคู่ความต่อศาลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล การจัดทำระบบ e - Filing ของศาลยุติธรรมในครั้งนี้ได้จัดทำระบบโดยยึดตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลที่ได้มีการใช้ระบบนี้ในต่างประเทศแต่ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทย โดยจะนำระบบนี้ไปนำร่องใช้ที่ศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และจะมีการขยายผลไปใช้ในศาลยุติธรรมทั่วประเทศภายในเดือนเมษายน 2560

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมยังได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งประธานศาลฎีกาได้มีดำริที่จะให้ปี 2560 เป็น “ปีทองของการเขียนคำพิพากษา” ด้วยตระหนักว่าคำพิพากษาเป็นหัวใจสำคัญของการใช้อำนาจตุลาการและจำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งที่ผ่านมามิใช่ว่าจะมีข้อผิดพลาดบกพร่องในการเขียนคำพิพากษา แต่เป็นการหาแนวทางที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานและมุ่งเน้นเรื่องการให้เหตุผลในคำพิพากษามากกว่าการยึดติดกับถ้อยคำรูปแบบของคำพิพากษา โดยมีเป้าหมายและแนวทางดำเนินการ เช่น การร่างระเบียบราชการฝ่ายตุลาการในเรื่องการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โครงการประกวดและรวบรวมคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ควรเป็นแบบอย่างเพื่อจัดพิมพ์มอบให้แก่ผู้พิพากษาทั่วประเทศ การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานในศาลฎีกาในส่วนคำพิพากษา เป็นต้น...”

สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ

สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ โดยจะประกาศรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรกหลังจากการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2560 ประมาณ 20 อัตรา ซึ่งผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม และปัจจุบันยังปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม กรณีเป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการศาลยุติธรรมจะต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. และของสำนักงานศาลยุติธรรม ไปใช้แทนการสอบภาค ก ได้ ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก ของสำนักงานศาลยุติธรรมในปี พ.ศ. 2559 ส่งให้ผู้ที่ยื่นสอบผ่านภายในเดือนมกราคม 2560

